



ชื่อแหล่งเรียนรู้โครงการบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2560

ชั้น	ชื่อแหล่งเรียนรู้	หัวข้อเรื่อง	ประเภทโครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1	สวนพออยู่พอกินบ้านมาอึม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ก้าวล้ำนำไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2	สวนพออยู่พอกินบ้านมาอึม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ก้าวล้ำนำไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3	Orchideya Spa	สปาไทย ก้าวไกลสู่สากล	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4	อุทยานสังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ท่องอวกาศ เพื่อการเรียนรู้สู่นาคต	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5	สวนพออยู่พอกินบ้านมาอึม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ก้าวล้ำนำไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1	ฟาร์มเห็ดพัทยา จ.ชลบุรี	ทะลุท้องฟ้าหาสมุทร สุดบาดาล ผ่านวิถีไทย มุ่งสู่วิถีโลก	ประดิษฐ์ 5 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2	พิพิธภัณฑท์ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี	ทะลุท้องฟ้าหาสมุทร สุดบาดาล ผ่านวิถีไทย มุ่งสู่วิถีโลก	ประดิษฐ์ 6 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3	พิพิธภัณฑท์ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี	ทะลุท้องฟ้าหาสมุทร สุดบาดาล ผ่านวิถีไทย มุ่งสู่วิถีโลก	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ทะลุท้องฟ้าหาสมุทร สุดบาดาล ผ่านวิถีไทย มุ่งสู่วิถีโลก	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5	ชุมชนประมงพื้นบ้าน ณ บ้านชายทะเล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ทะลุท้องฟ้าหาสมุทร สุดบาดาล ผ่านวิถีไทย มุ่งสู่วิถีโลก	ประดิษฐ์ 6 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ

ชั้น	ชื่อแหล่งเรียนรู้	หัวเรื่อง	ประเภทโครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	การศึกษาข้าวกล้า วัฒนธรรมล้ำค่า ฟุ้งทะยานสู่ 4.0	ประดิษฐ์ 5 โครงการ สำรวจ 3 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2	โรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	พอเพียง Style by 3/2	ประดิษฐ์ 5 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3	ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	ต้นกล้าของพ่อ @ ม. 3/3	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4	อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	นวัตกรรมเลิศล้ำนำไทย ก้าวหน้าท่องทั่วโลก การศึกษา 4.0	ประดิษฐ์ 7 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1	ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทาง ทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	ทะเลแสมสาร ฟ้าสีครามสดใส	ประดิษฐ์ 9 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2	ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทาง ทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	4.0 ชวนดำดิ่ง Sea of Samaesarn	ประดิษฐ์ 8 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	Kaow Keaw Open Zoo ก้าวสู่ 4.0	ประดิษฐ์ 5 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	Forest Evolution	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	The evolution of Khao Kheow open zoo	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ

ชั้น	ชื่อแหล่งเรียนรู้	หัวเรื่อง	ประเภทโครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1	มหาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง	มหาลัยบ้านนอก	ประดิษฐ์ 8 โครงการ ทดลอง 2 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2	ป่าชายเลนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	รู้ทะเล	ประดิษฐ์ 8 โครงการ ทดลอง 2 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3	ป่าชายเลน สอ.รฟ. จ.ชลบุรี	The sound of Mangrove forest	ประดิษฐ์ 5 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	มาดากัสการ์ (Madagascar)	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 2 โครงการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5	บ้านร้อยเสา ลานวัฒนธรรม บ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	บ้านร้อยเสา	ประดิษฐ์ 6 โครงการ ทดลอง 1 โครงการ สำรวจ 1 โครงการ

มีโครงการทั้งหมดเป็นจำนวน 205 โครงการ แบ่งเป็นประเภทได้

โครงการประเภทประดิษฐ์ จำนวน 148 โครงการ

โครงการประเภททดลอง จำนวน 21 โครงการ

โครงการประเภทสำรวจ จำนวน 36 โครงการ